

Số: 02 /TB - UBND

Vũ Lạc, ngày 04 tháng 3 năm 2019

**THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Về việc tổ chức Tết trồng cây năm 2019**

Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên; kính thưa toàn thể nhân dân

Thực hiện chủ đề công tác năm 2018: Sáng - Xanh - Sạch của Đảng uỷ - UBND xã; được sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, UBND xã đã triển khai trồng và chăm sóc gần 2000 cây xanh các loại, sau 1 năm cây xanh đã và đang phát triển rất tốt góp phần tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch đẹp và cải thiện môi trường không khí trong khu vực. Để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch trồng cây năm 2019, UBND xã đã xây dựng kế hoạch tết trồng cây vào ngày 10/3 tức ngày ngày 05/02 năm Kỷ Hợi. Kế hoạch trồng cây cụ thể như sau:

1. Trồng bổ sung 600 cây keo tai tượng trên 02 trục đường liên thôn Vân Động và Tam Lạc; Trồng 200 cây OSAKA và cây cảnh, cây xanh tại các nhà văn hoá thôn và khu hạ tầng dân cư thôn kim.

2. Trồng cây Dược liệu Hương nhu tạo thành rậu hành lang trên 02 tuyến đường liên thôn Tam Lạc; Vân động.

3. 7/7 thôn, mỗi thôn làm ít nhất 03 tuyến đường kiểu mẫu (đường trục thôn) và 01 vườn cây đa tầng kiểu mẫu để thu hút nguồn rác thải đã qua phân loại và xử lý tại các hộ gia đình.

4. Tổ chức phối hợp với các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo từ năm 2015 trở lại đây để hỗ trợ trồng cây bưởi Tân Lạc; cây Đinh lăng và hỗ trợ chăn nuôi theo quy định.

Đây là chương trình nằm trong nội dung XDNTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Vì vậy, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể được phân công chuẩn bị trồng cây, các đối tượng hộ gia đình được thụ hưởng dự án nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Đối với các trường học quán triệt học sinh tham gia chăm sóc, bảo vệ cây trồng, trường THCS cử 100 em học sinh khối 9 tham gia vào tết trồng cây.

Đề nghị nhân dân chung tay chăm sóc bảo vệ cây trồng vì chương trình XDNTM kiểu mẫu là phục vụ cho người dân. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi phá hoại cây trồng.

Các hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò phải có biện pháp quản lý chặt chẽ trong quá trình chăn dắt phải có người trông coi không để trâu, bò phá hoại cây cối, nếu làm hỏng cây phải bồi thường.

Vì một môi trường sống trong lành;

Vì sức khoẻ chung của cộng đồng;
Vì một quê hương Sáng - Xanh - Sạch.

Mỗi người hãy chung tay và ý thức cao nhất từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất để góp phần xây dựng quê hương Vũ Lạc thực sự giàu về kinh tế, văn hoá thực sự phát triển; cộng đồng dân cư đoàn kết, ngày một gắn kết tương trợ lẫn nhau; An ninh trật tự được đảm bảo an toàn, tai tệ nạn xã hội phải được kìm chế và từng bước được đẩy lùi để xây dựng Vũ Lạc là địa chỉ tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân muốn đến sinh sống và phát triển kinh tế./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tân